

(๒) คำร้องขอถอนฟ้อง



13.454.

คดีหมายเลขคำที่ ๒๔๔๑ /๒๕ ๕๐

คดีหมายเลขแดงที่ 6252 /๒๕ 51

รพช. ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖
๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖

นายสุริยะ (เลขคำนำ)
๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖

ศาลแพ่ง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕ ๕๑

ความแพ่ง

ระหว่าง { บริษัท ดิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ฯ โจทก์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำเลย

ข้าพเจ้า บริษัท ดิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ฯ โจทก์

เชื้อชาติ - สัญชาติ ไทย อาชีพ ธุรกิจ

เกิดวันที่ - เดือน - พ.ศ. - อายุ - ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘

หมู่ที่ ถนน รางน้ำ ตรอก/ซอย -

ใกล้เคียง ตำบล/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ -

ขอยื่นคำร้องมีข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้

ข้อ ๑. คดีนี้ โจทก์และจำเลยสามารถตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่

โจทก์และจำเลยต่างยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกันว่า

๑.๑ จากผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนสองราย คือ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์สินเอเซีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทาง

การเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเป็น

หมายเหตุ ข้าพเจ้ารอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว

ผู้ร้อง

กลาง ซึ่งจำเลยได้ว่าจ้างให้ทำการศึกษามูลค่าการลงทุนของโครงการประกอบกิจการร้านค้าปลอด

อากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูมิภาค และ โครงการบริหารกิจกรรม

เชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทั้งสองรายได้ศึกษาและคิด

คำนวณมูลค่าการลงทุนบนพื้นฐานของหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับสภาพ

ความเป็นจริงของข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๔๗ และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตามลำดับ ซึ่งเป็น

ระยะเวลาที่พิจารณาอนุญาตโครงการ สรุปว่ามูลค่าการลงทุนของทั้งสองโครงการมีวงเงินลงทุนทั้ง

ภาครัฐและเอกชนรวมกันไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท กรณีจึงไม่อยู่ในข่ายต้องดำเนินการตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

คู่ความทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับว่า สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่าย

สินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานภูมิภาค ที่ ทสภ. ๑ - ๐๗/๒๕๔๗

ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ และสัญญาโครงการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ อาคารผู้โดยสารท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิที่ ทสภ. ๑ - ๐๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ได้ทำขึ้นบนพื้นฐาน

ดังกล่าว สามารถบังคับใช้ได้

๑.๒ โจทก์ตกลงไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากคดีนี้ นับแต่วันที่

สัญญาเริ่มผลใช้บังคับจนถึงวันที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดี และกรณีที่โจทก์ใช้พื้นที่จริงภายหลัง

การทำสัญญาอันมีผลให้มูลค่าเงินลงทุนของโครงการมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป โจทก์และ

จำเลยตกลงที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน

เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ถูกต้องต่อไป

เมื่อโจทก์และจำเลยเห็นชอบและยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อ.๑.๑ และ ข้อ.๑.๒

ร่วมกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โจทก์จึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป เหตุนี้ โจทก์จึง

กราบเรียนมาเพื่อ ขอดอนฟ้องคดีนี้ออกจากสารบบความ ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งอนุญาต.

ควรมีครบแล้วแต่จะโปรด.

ลงชื่อ

โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายบัณฑิต ศิริพันธ์ ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและนายสุรินทร์ สรรพอุดม

เป็นผู้พิมพ์

ลงชื่อ

ผู้เรียง

ลงชื่อ

ผู้พิมพ์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้าจำเลย โดยนายเสรีรัตน์ ประสูตานนท์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ได้รับสำเนาคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ฉบับนี้ แล้ว ขอรับรองว่า ข้อความที่โจทก์แถลงต่อศาล

ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นไปตามมติคณะกรรมการของจำเลย รายละเอียดปรากฏตามมติของ

คณะกรรมการของจำเลย ซึ่งแนบท้ายคำร้องนี้ จำเลยจึงไม่คัดค้านการถอนฟ้องของโจทก์

แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ลงชื่อ

[Handwritten signature]

ตำแหน่ง

Blank lined area for writing.